

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ กำหนดให้ อบต. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง ซึ่งกันระหว่างแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ ซึ่งกำหนดให้องค์กรบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานประจำปี

สำหรับแผนดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้แนวทางการดำเนินงานของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพรานเองและหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน นำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๒ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
๔. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ประกาศบังคับใช้ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบังคับใช้แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นาวาเอก

(คน รักขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน

